

## แถมหัวใจ..คนรับริดลูก สองมือนี้...หัตถ์พระเจ้า ฤชาทาน?

สัปดาห์ที่ 1 หน้า 3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553

การประชุม ครม. 14 ธ.ค. 2553 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คຸ້ມครองอนามัยการเจริญพันธุ์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยมาตรา 12 บัญญัติให้ในกรณีสถานศึกษามีหญิงมีครรภ์อยู่ระหว่างศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์ หรือลาพักและกลับไปศึกษาต่อภายหลังคลอดบุตรแล้วได้ พร้อมกำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความช่วยเหลือหาที่พักฉุกเฉินให้ และหากไม่สามารถรับเลี้ยงบุตรได้ พม.ก็จะหาพ่อแม่บุญธรรมให้ด้วย มาตรการเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม และก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับแม่วัยใส

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเกี่ยวกับสถานทำแท้งถูกกฎหมายก็ยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันอย่างมากกว่า... สมควรมี หรือไม่มี??

ในการสำรวจความเห็นเชิงเจาะลึกของผู้ที่ทำงานในสถานทำแท้ง ระหว่าง เดลินิวส์ และ สวนคูสิตโพล จำนวน 10 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทำแท้งเสรี เพราะไม่อยากจะเกิดความรู้สึกว่าจะรักสนุกยังงี้ก็ได้ เนื่องจากไปทำแท้งเสรีได้ แต่เห็นว่าควรทำให้มีสถานทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย เช่น มีการควบคุมที่ถูกต้องชัดเจน มีมาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นของเด็กที่ยังไม่พร้อม จะต้องให้ผู้ปกครองยินยอมหรือเซ็นอนุญาตเสียก่อน และให้สามารถทำแท้งได้เพียงครั้งเดียว เพราะการทำแท้งมากกว่า 1 ครั้ง จะเกิดผลเสียแก่สุขภาพ

นอกจากนั้น ควรให้ทำแท้งได้ในกรณีที่ร่างกายแม่ไม่แข็งแรง ไม่พร้อม ดิดเชื้อเอดส์ เป็นหัดเยอรมัน หรือเด็กมีความผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ คลอดออกมาอาจพิการได้ เป็นต้น หรือกำหนดให้เด็กผู้หญิงที่ตั้งท้องกับแฟน แต่ยังไม่พร้อมมีบุตร ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกันก่อนหรือถ้าถูกข่มขืนแล้วท้อง ผู้ชายต้องติดคุก ทั้งจำ และทั้งปรับเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร แต่หากฝ่ายหญิงไม่ต้องการเอาบุตรไว้ กฎหมายก็ต้องคุ้มครองให้มีสิทธิเอาออกได้อย่างถูกต้อง

ส่วนคนที่บรรลุนิติภาวะ ทั้งฝ่ายหญิงและชายตกลงกันแล้วไม่เอาเด็กไว้ ก็สามารถทำแท้งได้ โดยให้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ ทำได้เพราะความไม่พร้อม โดยทำได้กับคลินิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและให้รับ

ทำแท้งในกรณีที่ต้องไม่ถึง 3 เดือนเท่านั้น สำหรับคลินิกเถื่อนที่ให้บริการโดยไม่ถูกกฎหมาย ใหลงโทษ  
เสมือนการฆ่าคน?

การสำรวจยังพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า การทำแท้งเถื่อนเป็นปัญหาสังคมที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
และสังคมควรให้โอกาสคนเหล่านี้ได้เริ่มต้นใหม่ สาเหตุส่วนใหญ่มองว่า มาจากการไม่รู้เรื่องการป้องกัน  
ตัว การคุมกำเนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง อายุน้อย ไม่มีวุฒิภาวะ ใจแตก ครอบครัวแตกแยก ไม่  
รู้จักยับยั้งชั่งใจ ผู้ชายไม่รับผิดชอบ ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก ท้องแล้วไม่กล้าบอกพ่อแม่ เป็นต้น

ในประเด็นเรื่องศีลธรรมของผู้รับทำแท้ง ซึ่งถูก “ประณาม” มากมายนั้น ผู้รับทำแท้งยอมรับว่า  
ถูกมองว่าเป็นการทำบาป ผิดศีลข้อที่ 1 ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และหลายคนที่ทำแท้งผลกรรมก็สะท้อนกลับมาที่  
การดำเนินชีวิต อย่งไรก็ตาม ผู้รับทำแท้งมองว่า ถึงจะถูกประณามเช่นไรแต่การรับทำแท้ง ถ้ามองว่าเป็น  
หน้าที่ เป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง ก็ต้องทำ และยังเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละอย่างมากด้วย เพราะแต่ละคนมีเหตุ  
ความจำเป็นแตกต่างกันออกไป เด็กออกมาก็จะถูกทิ้งขว้างเป็นภาระสังคมอีก

เรื่องทางออก นอกจากการทำแท้ง บางรายเห็นว่า ด้านแรกคือ การสอนเรื่องเพศศึกษา การ  
ป้องกันตัว การคุมกำเนิด แต่หากมีอะไรกันแล้ว ด้านที่ 2 ก่อนคิดทำแท้งคือ สอนให้เด็กผู้หญิงกินยาฆ่า  
เชื้ออสุจิ โดยต้องกินภายในเวลาที่กำหนด

“ครู ควรให้แพทย์ พยาบาล มาสอนเทคนิคการป้องกันทั้งก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ สมัยนี้สื่อ  
ลามกเยอะ มีไปนั่งดื่มมีการแซดไปมา ก็โอเคแล้ว ผู้ใหญ่ควรให้วัยรุ่นชายหญิงคบกัน แต่ให้พามาเที่ยว  
บ้าน ให้อยู่ในสายตา ไม่ให้เด็กกลัวที่จะพูดความจริง”

ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานที่รับทำแท้ง ที่ถูกประณามว่า เป็นคนบาปหนา  
หากมองปัญหาแค่เงิน ๆ หรือมิติเดียว ก็ไม่ผิดหรอก

แต่ปัญหาคือ ความจริงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ยังมีการแอบไปทำแท้งมากมายแทบทุกวัน ทั้งทำกันเอง  
แบบจำ ๆ กันมา หรือไม่ก็ไปทำในคลินิกเถื่อน ที่อันตรายต่อสุขภาพของแม่และเด็ก

การเปิดโอกาสให้มีคลินิกที่รับทำแท้งถูกกฎหมาย สังคมอาจยอมรับยากในเวลานี้

แต่เป็นก้าวต่อไปที่ต้องพูดถึงกันอย่างจริงจัง.....

หรือยัง?????